

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของตำรวจ

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘		หน่วยงานรับผิดชอบ
			เป้าหมาย	งบประมาณ	
ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของตำรวจ	๑. ประยุตต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ	- ร้อยละของหน่วยงานระดับ กก. ที่มี การจัดทำโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ ๘๐	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานกำลังพล) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.ในสังกัด บก.ตม.๑
	๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมของ ตร. และให้ข้อมูลการทุจริตแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน เพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าข่ายการทุจริต	- จำนวนครั้งที่รณรงค์เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลด้านการทุจริต โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์, สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสถานีวิทยุ	๓ ครั้ง	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานธุรการ) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.ในสังกัด บก.ตม.๑
	๓. จัดทำมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมของ ตร. และส่งเสริมการประพฤติตาม มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ในหน่วยงาน ต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด	- จำนวนช่องทางการร้องเรียน เผยแพร่ความรู้และข้อมูลการทุจริต	อย่างน้อย ๑ ช่องทาง	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานธุรการ) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.ในสังกัด บก.ตม.๑
		- ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับประมวลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ	ร้อยละ ๘๐	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานอบรม) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.ในสังกัด บก.ตม.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายและการใช้เทคโนโลยี  
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘		หน่วยงานรับผิดชอบ
			เป้าหมาย	งบประมาณ	
พัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายและการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑. จัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อใช้วางแผนในการตรวจสอบเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-ร้อยละของหน่วยงานระดับ กก. ที่จัดทำฐานข้อมูลการทุจริตตามแบบที่ ตร. กำหนด	ร้อยละ ๘๐	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานวินัย) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.ในสังกัด บก.ตม.๑
	๒. พัฒนาระบบการดำเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์	-ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนที่ดำเนินการได้ครบถ้วนตามวิธีการที่ จต. กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานวินัย) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.ในสังกัด บก.ตม.๑
	๓.โครงการปรับปรุงแบบประเมินเข้าสู่ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล	-ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้แบบประเมินใหม่	ร้อยละ ๘๐	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานวินัย) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.ในสังกัด บก.ตม.๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถและมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพื่อป้องกันปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘		หน่วยงานรับผิดชอบ
			เป้าหมาย	งบประมาณ	
พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถและมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑.โครงการนำร่องมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้	-จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในระบบขอยู่ต่อเปลี่ยนวีซ่า งานขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก	ร้อยละ ๑๐๐	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานเทคโนโลยีฯ) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.๑ - ๓ บก.ตม.๑
	๒.กำหนดแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพ	-กำชับการปฏิบัติ/ประชุมชี้แจง/อบรม	ข้าราชการ ตำรวจทุกคน ในสังกัด	-	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานวินัยฯ) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.๑ - ๓ บก.ตม.๑
	๓.อบรมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.๒ อบรมกรอบแนวทางและเพิ่มทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาในกลุ่ม AEC ๓.๓ อบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทางปลอม/การพิมพ์ลายนิ้วมือ ฯลฯ	- จำนวนข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรม	ร้อยละ ๘๐	งบประมาณ บก. ตม.๑	หน่วยรับผิดชอบระดับ บก.: ฝอ.บก.ตม.๑(งานอบรม) ผู้ปฏิบัติ : ทุก กก.๑ - ๓ บก.ตม.๑

พล.ต.ต. พรชัย ชันดี

( พรชัย ชันดี )

รรท.ฝบก.ตม.๑

๑๘ ต.ค.๒๕๕๗